

INTERVIEW

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ได้เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันนี้อย่างไรบ้างคะ?

ฝึกซ้อมนานไหม?

ทางทีมก็ได้แบ่งหน้าที่ในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมความพร้อมตามความถนัดของแต่ละคน โดยใช้เวลาทบทวนเนื้อหาไปพร้อม ๆ กับการสอบกลางภาคในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมมากขึ้นในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนการแข่งขันคะ สำหรับประเด็นที่สำคัญได้มีการซักถามอาจารย์ในภาควิชาให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดคะ

เคยเข้าแข่งขันทางด้านการบัญชีแบบนี้มาก่อนหรือไม่คะ

ไม่เคยคะ แต่ทราบว่าในปีที่แล้วรุ่นพี่ได้ไปแข่งขันการตอบปัญหาบัญชีในโอกาสการเปิดสาขาของสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ม. มหาสารคาม จึงคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ปีนี้ทางทีมได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันคะ

ก่อนการแข่งขันคาดหวังแค่ไหนกับการแข่งขันครั้งนี้

ทางทีมไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ เพียงแต่หวังว่าจะทำได้ดีที่สุดคะ

น้องๆพอจะบอกพี่ได้ไหมว่า อะไรคือเทคนิคที่สำคัญในการชนะการแข่งขัน?

การทำงานเป็นทีม และความสามัคคีร่วมมือกันในกลุ่ม การเคารพในการตัดสินใจของเพื่อนแม้ในบางข้อที่สมาชิกในทีมมีการเลือกคำตอบที่แตกต่างกันคะ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge ให้อะไรกับน้องๆบ้างคะ?

สร้างโอกาส และประสบการณ์ให้กับพวกเราในการประกอบวิชาชีพทางบัญชีคะ รวมทั้งรู้สึกภูมิใจที่สามารถทำให้ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น



แล้วน้องๆวางเป้าหมายในอนาคตของตนเองอย่างไร เช่น ตำนอาชีพ หรือต่อกษาต่อ?

หลังจากจบการศึกษาตั้งใจว่าจะเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ ในขณะที่เดียวกันก็สอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ได้ภายใน 3 ปี หลังจากนั้นจะศึกษาต่อปริญญาโทที่เหมาะสมกับสายงานของตน เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท รวมทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เรียนมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานและคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยคะ

ในการเปิดประเทศ (AEC)อีก 3 ปีข้างหน้า น้องๆจะมีการเตรียมรับอย่างไร?

ทางกลุ่มเห็นว่าคงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญมากในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์กับคนในภูมิภาคอาเซียนได้อีกด้วย

ก่อนจาก อยากให้น้องๆฝากอะไรถึงเพื่อนๆ น้องๆที่ เรียนด้านบัญชีกันดี

แม้บัญชีจะเป็นเรื่องที่ยากและต้องศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่หากน้อง ๆ คนใดที่ต้องการประสบความสำเร็จด้านบัญชีก็คงไม่ยากเกินความสามารถค่ะ นอกจากนี้ต้องการให้น้อง ๆ รักในสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่ เพราะเมื่อเรารักในวิชาชีพนี้จะทำให้เราสามารถทำมันออกมาได้ดีค่ะ



ถามน้องๆแล้วถามอาจารย์กันบ้างดีกว่า?

ทำไมอาจารย์ถึงเลือกน้องๆ ทั้ง 3 คนเป็นตัวแทนในการแข่งขันครั้งนี้คะ?

เริ่มต้นได้เปิดโอกาสให้นิสิตทุกคนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน แต่เนื่องจากเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 จึงมีเนื้อหาที่ต้องเรียน และงานที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างมาก นิสิตส่วนใหญ่จึงเกรงว่าจะเตรียมตัวไม่ทัน โดยนิสิตกลุ่มดังกล่าวนี้ได้เรียนเนื้อหาในวิชาประเด็นการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นรายวิชาที่ภาควิชาฯ เปิดใหม่ โดยมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานฉบับใหม่ ๆ ที่จะมีผลบังคับใช้ และประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบัน จึงน่าจะช่วยให้ นิสิตไม่ต้องเตรียมตัวมากนักในการทบทวนเนื้อหาบัญชีทั้งหมด ประกอบกับอาจารย์ในภาควิชาฯ ได้แนะนำว่า นิสิตกลุ่มนี้มีศักยภาพที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้ จึงได้ส่ง นิสิตกลุ่มนี้เข้าร่วมการแข่งขันครับ

สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์พูดถึง น้องๆทั้ง 3 คนที่ชนะการแข่งขัน ครั้งนี้?

อาจารย์ต้องขอขอบคุณนิสิตที่เสียสละเวลาในการเตรียมตัวอ่านหนังสือ และทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาฯ ได้และคงต้องขอบคุณสำหรับทีม ม.เกษตรศาสตร์อีกหนึ่งทีม ที่ถึงแม้จะไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายแต่ก็มีส่วนร่วมในการเก็บตัวร่วมกันมาครับ และก็ต้องขอให้นิสิตประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านบัญชีต่อไป



รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ส.ธัญวรัตน์ แจ่มเจริญ
อ.ส.ปรารณา หนูยิ้ม
อ.ส.มรุต จิรมัตตริย์
นาย จิตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ฉบับหน้าพบกับทีมที่ได้ที่ 2 และ ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย